

อนุมัติมาตรการกักถ่ายละคร-ภาพยนตร์

● พื้นที่ควบคุมสูงสุดได้ไม่เกิน 50 คน ● เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง 1 สัปดาห์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (สปก.สบค.) ได้เห็นชอบแนวปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายเป็นการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามที่ วธ.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) และสำนักงาน กสทช.เสนอแล้ว จากนั้นจะเสนอให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (สบค.) ชุดใหญ่พิจารณา ในวันที่ 14 ต.ค. ได้แก่ 1.กำหนดจำนวนบุคคลสำหรับกักถ่ายในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสามารถถ่ายทำได้ไม่เกิน 50 คน ส่วนพื้นที่อื่นให้เป็นไปตามจำนวนบุคคลในการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมของแต่ละพื้นที่กรณีจำเป็นต้องถ่ายทำเกินกว่ากำหนดให้ยื่นขออนุญาตเป็นรายกรณี 2.กรณีก่อนถ่ายทำให้ยื่นแผนการขอถ่ายทำ บัญชีรายชื่อ ประวัติสุขภาพ และการฉีดวัคซีนของผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

นายอิทธิพลกล่าวว่า 3.ให้ผู้รับผิดชอบถ่ายแจ้งข้อแนะนำให้บุคคลที่เข้าร่วมกักถ่ายหลีกเลี่ยง

กิจกรรมที่เสี่ยง เช่น การสังสรรค์ การรวมกลุ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มถ่ายทำ ควรจัดให้มีที่พัก หรือยานพาหนะของกักถ่ายเพื่อรับ-ส่งผู้ร่วมปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามหลัก Covid-Free Setting จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีการระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล มีเครื่องหมายการเว้นระยะในพื้นที่อย่างน้อย 2 เมตร ความหนาแน่นของพื้นที่ให้มีอัตราส่วน 4 ตารางเมตรต่อคน มีการเหลื่อมเวลาการเข้าปฏิบัติงาน โดยทุกคนได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ มีผลตรวจ ATK ก่อนเข้ากักถ่าย หรือกรณีมีการถ่ายทำต่อเนื่องเกินกว่า 1 วัน ให้ตรวจ ATK ซ้ำทุก 5-7 วัน 4.ในช่วงระหว่างการถ่ายทำให้ทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลา ผู้ประกาศข่าว พิธีกร ต้องจัดฉากกันระหว่างบุคคล เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ผู้ร่วมรายการหน้าฉาก เว้นระยะห่างพื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อคน ถอดหน้ากากได้ครั้งละ 1 คน ส่วนนักแสดงให้ถอดหน้ากากได้ในขณะทำการแสดงต่อหน้าฉากเท่านั้น ทั้งนี้ วธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติการทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ไปยังทุกจังหวัดให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เริ่มตั้งแต่การยื่นเอกสารขออนุญาตกักถ่ายแบบฟอร์มที่สำนักงาน กสทช.กำหนด หรือหน่วยงานรับผิดชอบกำหนด.